

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỘC NHIÊU

Số: /UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộc Nhiêu, ngày tháng 03 năm 2024

V/v tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống bệnh Đại
trên động vật

Kính gửi: - BCD phòng chống dịch động vật xã
- Các ông trưởng xóm.

Theo Thông tin từ Bộ Y tế, tình hình bệnh Đại trên người thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, cụ thể: Năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh Đại tại 30 tỉnh, thành phố (tăng 12 trường hợp so với năm 2022); tính riêng từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/02/2024, cả nước đã xảy ra 18 ca tử vong trên người do bệnh Đại ở 14 tỉnh, thành phố (tăng 9 ca so với cùng kỳ năm 2023), số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh Đại đã lên tới gần 70.000 người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Tại tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm 2024 đến nay số người bị chó, mèo cắn đi điều trị dự phòng tại Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh là 539 người. Có 01 người tử vong do mắc bệnh Đại tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai (bệnh nhân bị mèo cắn từ tháng 10/2023 nhưng không đi tiêm phòng dẫn đến tử vong).

Trên địa bàn huyện Định Hoá trong năm 2023 đã có 734 trường hợp bị chó, mèo cắn phải đi điều trị dự phòng tại các cơ sở y tế, Trong quý I/2024 đã có 218 trường hợp bị chó, mèo cắn phải đi điều trị dự phòng.

Thực hiện Công văn số 929/UBND-CNN&XD ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Đại trên động vật và văn bản số 1014/UBND-VP ngày 01/03/2024 của UBND huyện Định Hoá về việc tham mưu thực hiện Công văn số 929/UBND-CNN&XD ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đại trên động vật có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do mắc bệnh Đại. UBND xã đề nghị BCD phòng chống dịch bệnh động vật xã, các ông trưởng xóm tuyên truyền đến bà con trong xóm thực hiện tốt những nội dung sau.

1. Thực hiện các giải pháp quản lý đàn chó mèo nuôi; phòng, chống bệnh Đại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Hướng dẫn số 238/HD-UBND ngày 15/01/2024 của UBND huyện Định Hoá về việc Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Đại ở động vật.

2. Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình bệnh Đại trên người và động vật, tính chất nguy hiểm của bệnh Đại. Các hộ nuôi chó, mèo chủ động

giám sát sức khỏe, không bán, giết thịt chó, mèo bị ốm, nghi mắc bệnh Đại và phải báo ngay cho thú y cơ sở, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

3. Các đồng chí trưởng xóm báo cáo chính xác số hộ nuôi chó, mèo ở từng xóm và số chó, mèo nuôi trong từng hộ gia đình để lập sổ quản lý, đồng thời đăng ký số lượng vacxin tiêm phòng cho đàn chó, mèo và gửi số liệu đăng ký về Trung tâm DVNN trước ngày 14/03/2024 để tổng hợp và chuẩn bị vacxin. Vận động người dân thực hiện việc khai báo, đăng ký chó, mèo nuôi, chấp hành việc nuôi giữ chó, mèo trong khuôn viên gia đình, chó khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người, đặc biệt đối với các giống chó hung dữ cần được nuôi xích nhốt, có rọ mõm đúng theo quy định để ngăn ngừa, giảm thiểu các trường hợp chó cắn người, giảm thiểu nguy cơ chó nhà bị chó mắc bệnh Đại tấn công; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

4. Chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó, mèo tại địa phương đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt 70% trở lên (*tính trên tổng đàn thực tế*) theo đúng quy định, nhất là tại các địa bàn có tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó, mèo còn thấp so với tổng đàn và kế hoạch giao.

5. Phát hiện và thông tin kịp thời về các trường hợp người bị chó nghi mắc bệnh Đại cắn hoặc động vật nghi mắc bệnh Đại tại địa phương đến cơ quan thú y, y tế để tổ chức điều tra, lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm, xử lý ổ dịch bệnh Đại, đồng thời yêu cầu người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng bệnh Đại, xử lý ổ dịch theo đúng quy định.

Trên đây là một số nội dung nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đại trên động vật đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch động vật xã, các đồng chí trưởng xóm phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ. CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hiếu